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	 ‘บมจ.เจเคเอ็น	โกลบอล	มีเดีย’	หรือ	JKN	

รุกปั้นรายการข่าว	CNBC	ป้อนช่องทีวี	เตรียม

เปิดตัวสถานีข่าว	ช่อง	CNBC	Thailandและผลิต

คอนเทนต์ภายใต้แบรนด์	CNBC	คาดพร้อมเริ่ม

ออกอากาศในช่วงกลางปีนี้	ดึง	‘แอ้ม	–	

สโรชา	พรอุดมศักดิ์’	พิธีกรและผู้ประกาศข่าว

ชื่อดัง	นั่งแท่นผู้บริหารบริษัทในเครือ	ดูแลภาพ

รวมการผลิตรายการ	พร้อมเสริมทีมบุคลากร

ที่มีประสบการณ์ด้านงานข่าวเพื่อผลิตรายการ

ตามมาตรฐานของ	CNBC	ขณะเดียวกันลุยเสริม

ศักยภาพธุรกิจด้วยการขยายไลน์รับจัดงานอี

เวนต์ที่เกี่ยวข้องกับงานมหกรรมด้านการเงิน

และการลงทุน

 

 นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ JKN	ผู้น�าการจัด

จ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล	เปิดเผย

ว่า	บริษัทฯได้เตรียมความพร้อมในการด�าเนิน

ธุรกิจสถานีข่าว	ช่อง	CNBC	Thailand	และผลิต

คอนเทนต์ภายใต้แบรนด์	CNBC	ที่ได้รับลิขสิทธิ์

จาก	NBC	ประเทศสหรัฐอเมริกา	โดยรายการ

ที่ผลิตจะมีโครงสร้างตามรูปแบบของแบรนด์	

CNBC	และใช้พิธีกรรวมถึงผู้ด�าเนินรายการ

คนไทย	ในการผลิตรายการเพื่อออกอากาศใน

ช่อง	JKN	CNBC	หลังจากไตรมาส	2/60	ได้เริ่ม

จ�าหน่ายคอนเทนต์รายการภายใต้แบรนด์CNBC	

ให้แก่ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์แบบดิจิตอล	

เช่น	ช่อง	3	และ	Bright	TV	แล้ว

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เตรียมความพร้อมด้าน

บุคลากรที่มีประสบการณ์ในวงการข่าวและ

วิชาชีพสื่อสารมวลชนมาอย่างยาวนาน	เพื่อ

รองรับการด�าเนินธุรกิจสถานีข่าว	ช่อง	CNBC	

Thailand	โดยแต่งตั้ง	‘นางสาวสโรชา	พรอุดม

ศักดิ์’	(แอ้ม)	พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่มี

ประสบการณ์ในแวดวงข่าวและพิธีกรกว่า	20	ปี	

มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เจ

เคเอ็นนิวส์	จ�ากัด	ในเครือ	JKNเพื่อดูภาพรวม

การผลิตรายการของ	CNBC	พร้อมทั้งรวบรวม

บุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์จากใน

และต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านทีมงาน	

โดยบุคลากรทั้งหมดจะต้องผ่านการฝึกอบรม

จากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ	ของ	CNBC	เพื่อ

ผลิตรายการที่ได้ตามมาตรฐานของ	CNBC

		 “เรามีความมั่นใจในแผนการผลิตรายการ

ภายใต้แบรนด์	CNBC	เพื่อต่อยอดธุรกิจจัด

จ�าหน่ายคอนเทนต์	และธุรกิจสถานีโทรทัศน์	

ซึ่งจะผลักดันให้	JKN	เป็นผู้น�าการจัดจ�าหน่าย

ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล	และน�าเข้าคอน

เทนต์ชั้นน�าจากต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ใน

ไทยและกลุ่มประเทศ	CLMV	รวมถึงเป็นผู้ผลิต

และถือครองลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพเพื่อ

จ�าหน่ายและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารทั้งใน

และต่างประเทศ	ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่การด�าเนินงานของบริษัทฯ	เติบโตได้อย่าง

มั่นคง”	นายจักรพงษ์	กล่าว

 นางสาวสโรชา พรอุดมศักดิ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเค
เอ็น นิวส์ จ�ากัด ในเครือ JKN กล่าว
ว่า	การด�าเนินธุรกิจสถานีข่าวช่อง	CNBC	

Thailand	และผลิตคอนเทนต์ภายใต้แบรนด์	

CNBC	โดยการน�ารายการเศรษฐกิจระดับโลก

มาผลิตเป็นภาษาไทยเพื่อออกอากาศในช่อง	

JKN	CNBC	คาดว่าจะเริ่มออกอากาศได้ในช่วง

กลางปีนี้	ขณะเดียวกัน	บริษัทฯ	ได้คัดเลือก

รายการชั้นน�ามาผลิตเป็นภาคภาษาไทย	ได้แก่	

รายการ	Squawk	Box	ที่ได้รับการยอมรับจาก

นักลงทุนทั่วโลกว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่แม่นย�าและ

น่าเชื่อถือส�าหรับการลงทุน,	รายการ	Power	

Lunch	เกาะติดภาวะการซื้อขายในตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ	ทั้งภาคเช้าและแนวโน้มการลงทุนภาค

บ่าย,	รายการ	Street	Signs	เป็นรายการที่จะ

บอกผู้ชมว่ากระแสของเม็ดเงินลงทุนก้อนใหญ่ๆ	

จากทั่วโลกก�าลังไปในทิศทางไหน	เพื่อให้นัก

ลงทุนรายย่อยสามารถตามข่าวสารให้ทัน	และ

รายการ	Closing	Bell	สรุปภาวะการซื้อขายของ

ตลาดทั่วโลกและให้ข้อมูลถึงทิศทางการลงทุนใน

วันถัดไป

	 โดยเนื้อหาทุกรายการจะเน้นสร้างความ

เข้าใจแบบง่ายๆ	สามารถน�าไปใช้ประกอบการ

ลงทุนได้จริง	รวมถึงมีสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลู

ซีฟ	

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้เสริมศักยภาพ

การด�าเนินธุรกิจให้แก่การผลิตคอนเทนต์ข่าว

ด้านการเงินและการลงทุน	

โดยล่าสุดได้แตกไลน์ธุรกิจสู่

การรับจัดอีเวนต์ส่งเสริม

การตลาดที่เกี่ยวข้องกับ

งานมหกรรมด้านการ

เงินและการลงทุน	

เพื่อเสริมความ

ครบวงจรและ

เพิ่มช่องทาง

สร้างราย

ได้บริษัทฯ	

มากยิ่งขึ้น	

(มีต่อ)

JKN รุกผลิตคอนเทนต์ข่าว CNBC 
ป้อนช่องทีวีดิจิทัล ดึง ‘แอ้ม - สโรชา’ พิธีกรชื่อดัง

น่ังแท่นผู้บริหาร เจเคเอ็นนิวส์
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***‘แอน-จักรพงษ์’  ไล่เก็บหุ้น  
JKN  4.13 ล้านหุ้น****

	 นายจักรพงษ์	จักราจุฑาธิบดิ์	ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร	บริษัท	เจเคเอ็น	โกลบอล	มีเดีย	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	JKN	ผู้น�าการจัดจ�าหน่าย

ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล	เปิดเผยว่า	ตน

ได้เข้าลงทุนในการซื้อหุ้น	JKN	บนกระดานหลัก

ทรัพย์ในช่วงระหว่างวันที่	18-23	มกราคม	

2562	ที่ผ่านมา	เพราะมั่นใจอุตสาหกรรม

ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในภูมิภาคอาเซียนยังมีโอกาส

เติบโตได้อีกมาก	รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การ

ด�าเนินธุรกิจของ	JKN	ในระยะยาวที่มีแผนงาน

ในการสร้างการเติบโตในระยะยาวจากการเติบโต

ที่ดีจากการจ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์	และ

บริษัทฯมีแผนงานจะบุกขยายตลาดในภูมิภาค

อาเซียน

	 ทั้งนี้	ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ถือเป็น

อุตสาหกรรมต้นน�้าของธุรกิจทีวีที่สามารถน�า

ไปเผยแพร่ออกอากาศได้หลายช่องทาง	ทั้ง

สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล	ผู้ประกอบธุรกิจโฮมเอน

เตอร์เทนเมนท์และผู้ประกอบ	VDO	(Video	On	

Demand)	เป็นต้น	โดย	JKN	มีจุดแข็งจากการ

ได้รับสิทธิ์แบบ	Output	Deal	จากเจ้าของด้าน

ลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อจ�าหน่ายที่มีความหลาก

หลาย	จึงท�าให้ระหว่างที่ได้รับสิทธิ์นั้น	JKN	

สามารถเลือกคอนเทนต์ได้ก่อนเป็นรายแรกเพื่อ

น�าไปจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าส่งผลดีต่อการผลักดัน

ผลประกอบการที่เติบโตอย่างยั่งยืน

	 “การซื้อหุ้นในนามส่วนตัวรวมทั้งสิ้น	4.13	

ล้านหุ้น	ในราคาเฉลี่ย	7.40	บาทต่อหุ้น	รวม

มูลค่ากว่า	30.58	ล้านบาท	เพราะมั่นใจใน

ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจในระยะยาวที่จะสร้างการ

เติบโตอย่างยั่งยืนโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก

การจ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ไปสู่ช่องทางการ

ออกอากาศใหม่เพิ่มเติมในอนาคต”	นาย

จักรพงษ์	กล่าว

	 ส่วนการด�าเนินงานในปี	2562	บริษัทฯ	ตั้ง

เป้าหมายเติบโต	15-20%	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน

มา	โดยมีแผนขยายตลาดต่างประเทศที่เป็น	

Blue	Ocean	ซึ่ง	JKN	มีศักยภาพและความ

พร้อมท�าตลาด	รวมถึงจ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอน

เทนต์ทั้งซี่รีส์อินเดีย-ฟิลิปปินส์และไทยจากช่อง	

3	ไปยังภูมิภาคอาเซียนรวมถึงในภูมิภาคอื่นๆ	

ทั่วโลก

JKN รุกผลิตคอนเทนต์ข่าว CNBC 
ป้อนช่องทีวีดิจิทัล ดึง ‘แอ้ม - สโรชา’ พิธีกรชื่อดัง

น่ังแท่นผู้บริหาร เจเคเอ็นนิวส์
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 นายมนตรี ศรไพศาล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) MBKET	เปิดเผย

ว่า	ผลการด�าเนินงาน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	

ธันวาคม	2561	โดยบริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิ	391.29	

ล้านบาท	ลดลง	247.34	ล้านบาท	หรือลดลง

ร้อยละ	38.73	เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปีก่อนซงึ่	มีก�าไรสุทธิ	638.63	ล้านบาท	

บริษัทฯ	จึงใคร่ขอชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง	

ในส่วนที่มีมสาระส�าคัญดังนี้	

	 1.	รายได้ค่านายหน้าลดลง	223.30		ล้าน

บาท	จาก	1,977.90	

ล้านบาท	เป็น	

1,754.60	ล้าน

บาทหรือลดลง

ร้อยละ	11.29	

เนื่องจาก

	 1.1	รายได้

ค่านายหน้าจาก

การซื้อขาย

หลัก

ทรัพย์ลดลง	268.95	ล้านบาท	จาก	1,839.95	

ล้านบาท	เป็น	1,571.00		ล้านบาท	หรือลดลง

ร้อยละ	14.62

	 1.2	รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น	25.85	ล้านบาท	

จาก	137.95	ล้านบาท	เป็น	163.80	ล้านบาท	

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	18.74

	 1.3	รายได้ค่านายหน้าอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็น

รายการรายได้ค่านายหน้าจากการเสนอซื้อหลัก

ทรัพย์จากประชาชนทั่วไปของลูกค้าเพิ่มขึ้น	

19.80	ล้านบาท	จากปีก่อนที่ไม่มีรายได้ดังกล่าว	

เป็น	19.80ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	100

	 2.	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลด

ลง	197.74		ล้านบาท	จาก	273.23ล้านบาท		

เป็น	75.49	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	72.37	

เนื่องมาจากค่าธรรมเนียมจากการจัดจ�าหน่าย

หลักทรัพย์ลดลง	147.68	ล้านบาท	ที่ปรึกษา

ทางการเงินลดลง	38.37	ล้านบาท	และค่า

ธรรมเนียมและบริการอื่นลดลง	11.69	ล้านบาท

	 3.	รายได้อื่นลดลง	50.68	ล้านบาท	จาก	

1,009.96	ล้านบาทเป็	น	959.28	ล้านบาท	

หรือลดลงร้อยละ	5.02	เนื่องมาจาก	ก�าไรจาก

เงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ลดลง	80.13	

ล้านบาท	และรายได้อื่นลดลง	14.80	ล้านบาท

ในขณะที่	รายได้ดอกเบี้ยเงิน	ให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลัก

ทรัพย์เพิ่มขึ้น	44.25	ล้านบาท

	 4.	ค่าใช่จ่ายรวมของบริษัทฯ	ลดลง	

161.42	ล้านบาท	จาก	2,460.32	ล้านบาท	เป็น	

2,298.90	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	6.56	

เนื่องมาจาก	ค่าใช้จ่ายอื่นลดลง	70.14	ล้านบาท	

ค่าใชจ่ายผลประโยชน์พนักงานลดลง	44.02	

ล้านบาท	หนี้สญู	และหนี้สงสัยจะสญู	ลดลง	

22.86	ล้านบาท	ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย

ลดลง	18.38	ล้านบาท	และ	ต้นทุนทางการเงิน

ลดลง	6.02	ล้านบาท

	 5.	ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง	62.95ล้าน

บาท	จาก	162.13	ล้านบาทเป็น	99.18	ล้าน

บาท	หรือลดลงร้อยละ	38.83	เนื่องมาจากการ

ลดลงของก�าไรก่อนค่า	ใช้จ่ายภาษีเงินได้

	 ดังนั้นจึงมีผลท�าให้ผลการด�าเนินงาน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	ลดลง

จากผลการด�าเนินงานในปีเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ	38.73

MBKET เผยก�าไรปี 61 ทรุด 38.73% 

เหตุ รายได้ค่านายหน้า - รายได้ค่าเนียมฯหด
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 นางสาวจรีพร จารุกรสกุล 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ WHA		เปิดเผยว่า	บริษัทฯคาดว่า

รายได้ในปี	2562	มีแนวโน้มเติบโตมากกว่า	

10%	เมื่อเทียบจากปี	2561	ตามการเติบโต

ของทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ	โดยรัฐบาล

ได้มีการกระตุ้นการลงทุนในเขตระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	ส่งผล

ให้บริษัทฯได้รับอานิสงค์จากนโบายดังกล่าว	

ซึ่งจะเห็นการลงทุนต่างๆที่มีความชัเจนภาย

ในปีนี้

	 ทั้งนี้ในปีนี้บริษัทฯได้วางเป้าในการขาย

ที่ดินไว้ประมาณ	1,600	ไร่	โดยบริษัทฯได้รับ

อานิสงค์จากข้อพิพาททางการค้าระหว่าง

สหรัฐอเมริกา	กับจีน	ต้นทุนค่าแรงในจีน

สูงขึ้น	และราคาที่ดินที่เพิ่มสุงขึ้น	ส่งผล

ให้มีการย้ายฐานการผลิตของจีนเข้ามาใน

อาเซียนมากขึ้น	โดยเฉพาะในไทย	เวียดนาม	

และอินโดนีเซีย	พร้อมกันนี้ในปีนี้บริษัทฯ

เตรียมที่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิง

พาณิชย์	(COD)	เพิ่มอีก	2	โรง	ท�าให้บริษัท

นมีก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด	570	

เมกะวัตต์	(MW)

	 “ปีนี้จะเป็นปีที่ดีของเรา	คาดว่ารายได้

จะดตหลายสิบเปอรืเซ้นต์จากปีก่อน	เรา

มองว่าปีนี้	EEC	มันจะส่งผลชัด	ส่วนดลจิสติ

กสืเราก้เป้นเหมือนโลจิสติกส์ดีเวลลอปเป

อรื	และเชื่อว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางตรงนี้ได้	

พร้อมทั้งเรายังมีการเติบโตจากอีคอมเมิซ	ที่

มีบิ๊กเอ	บิีกเจ	จะเข้ามาเป้นหนึ่งในลูกค้าเรา	

รองรับการเติบโตของเรา	ส่วนนิคมเราก็ได้

รับเต็มๆ	จากการที่เทรดวอรื	ต้นทุนค่าแรง

ของจีน	และราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ	ท�าให้มี

การย้ายฐานการผลิตมาที่เรา	ทั้งไทย	และ

เวียดนาม	”		นางสาวจรีพร		กล่าว

WHA คาดรายได้ปี 62 โตมากกว่า 10% เทียบกับปี 2561

 - วางเป้าขายท่ีดิน 1.6 พันไร่ - รฟฟ COD ครบ 570 MW
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SCBS หั่นเป้า SET ปีนี้ เหลือ 1,700 - 1,800 จุด 
จากเดิม 2,000 จุด หลังศก.โลกชะลอตัว - ก�าไรบจ. ลดลง

คาด Q3/62 SET พีคสุด

	 SCBS	หั่นเป้า	SET	ปีนี้	เหลือ	1,700-

1,800	จุด	จากเดิม	2,000	จุด	หลังศก.โลก

ชะลอตัว	-	ก�าไรบจ.	ลดลงคาดQ3/62	SET	พีค

สุด	มองเป้า	1,800	จุด	หลังเลือกตั้ง	-สงคราม

การค้าโลก-ดอกเบี้ย-brexit	คลี่คลาย	-	ฟัน

ด์โฟลว์ไหลเข้ามากสุด

 นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการ
ผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลัก
ทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด เปิด
เผยว่า บล.ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
SCBS	เปิดเผยว่า	บริษัทฯได้มีการปรับลดล

ประมาณการดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี

นี้	เหลือ	1,700-1,800	จุด	จากเดิมคาดว่าอยู่

ที่	2,000	จุด	เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเกิดภาวะ

ชะลอตัว	และอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะ

ถดถอย	โดยในปีนี้ได้ประเมินว่าผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศหรือ	GDPของไทยในปีนี้จะเติบโต	

ประมาน	3.8%	จากการส่งออกในปีนี้จะเติบโต	

3-5%	จากเดิมคาด	8%	พร้อมกันนี้ได้มีการ

ปรับลดประมาณการ

การเติบโตของก�าไร

ต่อหุ้นของบริษัท

จดทะเบียน	(EPS	

GROWTH)	ใน

ปีนี้เติบโตเพียง	

4-5%	จากเดิม

คาดโตประมาณ	

8%	เนื่องจากคาดว่าผลประกอบการของบริษัท

จดทะเบียนในส่วนของก�าไรจะมีการปรับตัวลด

ลง	โดยกลุ่มพลังงานจะได้รับผลกระทบมาก

ที่สุดจากราคาน�้ามัน	โดยในปีนี้ได้ประเมินราคา

น�้ามันที่จะเคลื่อนไหวในกรอบ	60-70	เหรียญ

สหรัฐ/บาร์เรล	ส่วนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จะได้

รับผลกระทบจากมาตรการ	LTV	ของธนาคาร

แห่งประเทศไทย

	 ส�าหรับดัชนีตลาดหุ้นไทยในปีนี้	คาดว่าใน

ไตรมาสที่	3/2562	จะเป็นช่วงที่ปรับตัวขึ้นไปสูง

ที่สุดในปีนี้	โดยมองอยู่ที่	1,800	จุด	เนื่องจาก

เป็นช่วงที่กระแสเงินทุนต่างชาติกลับเข้ามาสู่

ตลาดหุ้นไทย	จากการที่สถานการณ์ความไม่

แน่นอนทั้งในและต่างประเทศคลี่คลายลง	โดย

ในประเทศจะเป็นช่วงหลังจากประกาสผลการ

เลือกตั้ง	และได้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่มาจาก

การเลือกตั้ง	จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้

กับนักลงทุน

	 ส่วนปัจจัยต่างประเทศ	มองว่าข้อพิพาท

ทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา	กับจีน	,	

นโยบายดอกเบี้ยสหรัฐ	,	การถอนตัวออกจาก

สหราชอาณาจักร	(Brexit)	จะมีความชัดเจน

มากขึ้น	และปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น	ตั้งแต่

ช่วงปลายไตรมาสที่	1/2562	เป็นต้นไป	และ

ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่

ไตรมาสที่	2/2562

	 "ส�าหรับดัชนีตลาดหุ้นไทยในปีนี้เรามองว่า

ไตรมาสที่1	จะเป็นช่วงที่ยากที่สุด	จากเหตุกา

รณ์หลายๆเหตุการณ์	ไม่ว่าจะเป็นความชัดเจน

เลือกตั้ง	สงครามการค้า	นโยบายดอกเบี้ย

สหรัฐ	Brexit	จะมีการเฉลยในช่วงนี้	โดยคาด

ว่าในไตรมาสที่	1	ดัชนีตลาดหุ้นจะอยู่ที่	1,600-

1,650	จุด	และในไตรมาส2	ปัจจัยดังกล่าว	ก็จะ

คลี่คลาย	จะส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลกลับมา	

และในไตรมาสที่3	จะพีคที่สุด

	 ส่วนในไตรมาสที่4	ก็อาจจะท�าให้มีการขาย

ท�าก�าไรลงได้	เพราะปีหน้าเศรษฐกิจโลกอาจจะมี

การชะลอตัว"นายสุกิจกล่าว

	 นายสุกิจ	กล่าวว่า	ในทางตรงกันข้าม	หาก

เหตุการณ์ต่างๆที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยไม่เป็นไปตามที่คาด

การณ์ไว้จะส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย

ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่	1,500-1,550	จุด	และ

ราคาน�้ามันจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ	40	เหรียญ

สหรัฐ/บาร์เรล	ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลออก

จากหุ้นกลุ่มดังกล่าว	ซึ่งจะเป็นหุ้นที่ดึงตลาดลง

	 ด้านกลยุทธ์ในการลงทุนในปีนี้	แนะน�าให้

ลงทุนให้หุ้นกลุ่ม	Domestic	play	โดยเน้นกลุ่ม

การลงทุนและการบริโภคในประเทศ	และให้

ชะลอการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี	และอิเล็ค

ทรอนิกส์ที่คาดว่าจะมีการเติบโตลดลง	ส่วน

น�้าหนักการลงทุนในไตรมาสที่	1/2562	แนะน�า

ให้ลงทุนให้หุ้นน้อยกว่า	50%	ละในไตรมาสที่	

2-3/2562	จึงปรับเพิ่มขึ้นเป็น	60-70%
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บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุน Term Fund เสนอขายต่อเนื่อง 
ชูกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 25 เดือน B 

เน้นลงทุนในหุ้นกู้เอกชน เปิดขาย 29 ม.ค. - 4 ก.พ.นี้

	 บลจ.กสิกรไทย	ชวนผู้ลงทุนพักเงินยาว

ขึ้น	ได้จังหวะส่งกองทุนตราสารหนี้อายุโครงการ

ประมาณ	25	เดือน	ชูโอกาสรับผลตอบแทน	

2.30%	ต่อปี	รับซื้อคืนอัตโนมัติทุก	6	เดือน	เน้น

ลงทุนในหุ้นกู้เอกชน	เสนอขาย	29	ม.ค.	–	4	

ก.พ.นี้	ลงทุนขั้นต�่า	500	บาท

 นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ Chief	
Investment	Officer	(รองกรรมการผู้จัดการ	

สายงานจัดการลงทุน)	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน	กสิกรไทย	จ�ากัด	(บลจ.	กสิกรไทย)	

เปิดเผยว่า	ในวันที่	29	มกราคม	–	4	กุมภาพันธ์	

2562	บลจ.	กสิกรไทย	จะเสนอขายกองทุนเปิด

เค	ตราสารหนี้ไทย	25	เดือน	B	(KTF25MB)	

ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

คาดว่าจะได้รับที่	2.30%	ต่อปี		โดยจะลงทุน

ในตราสารหนี้ไทย	และกองทุนมีอายุโครงการ

ประมาณ	25	เดือน	เหมาะเป็นทางเลือกส�าหรับ

ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ยาวขึ้น	เพื่อเพิ่ม

โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น	โดยกองทุนดัง

กล่าวจะเน้นการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทใน

ประเทศไทย	ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อ

ถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	(Investment	

Grade)	ทั้งนี้กองทุนจะมีการจ่ายผลตอบแทน

โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกๆ	6	

เดือน

	 ด้านมุมมองตลาดตราสารหนี้ไทย	นายชัช

ชัยกล่าวว่า	ทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราผล

ตอบแทนตราสารหนี้ไทยระยะสั้น	หรือตราสาร

หนี้ไทยที่มีอายุประมาณ	2	ปี	ประเมินว่าในปี	

62	น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบใกล้เคียงอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบาย	เนื่องจากแนวโน้มการปรับ

ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากคณะกรรมการ

นโยบายการเงิน	(กนง.)	ยังส่งสัญญาณไม่

ชัดเจน	อย่างไรก็ตามคาดว่าในปีนี้น่าจะมีการ

ปรับขึ้นอีก	1	ครั้ง	เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงทาง

เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นท�าให้การขึ้นดอกเบี้ยน่า

จะมีแนวโน้มอย่างค่อยเป็นค่อยไป	ส่วนการ

เคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้

ไทยระยะยาว	หรือตราสารหนี้ไทยอายุ	10	ปี	

คาดว่าจะผันผวนสูง	และมีโอกาสแกว่งตัวลง

ในกรอบจ�ากัด	ทั้งนี้ปัจจัยที่ต้องจับตาต่อเนื่อง

คือ	จังหวะการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯใน

ปีนี้	โดยการประชุมของ	FED	ล่าสุดจะมีขึ้นใน

วันที่	29-30	ม.ค.นี้		รวมถึงความไม่แน่นอน

ของนโยบายสหรัฐฯ	ตลอดจนความขัดแย้ง

ระหว่างภูมิภาค	ที่อาจส่งผลต่อความผันผวน

ของตราสารหนี้ในระยะสั้น				บลจ.กสิกรไทยจึง

แนะน�าให้ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ในระยะยาว	

และสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง

ถึงต�่า	อาจเลือกล็อกผลตอบแทนกับกองทุน

ตราสารหนี้ประเภทก�าหนดอายุโครงการที่มี

ก�าหนดระยะเวลาลงทุนยาวนานขึ้น	เพื่อสร้าง

โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

	 นายชัชชัยกล่าวต่อไปว่า	นอกเหนือจาก

กองทุน	KTF25MB	ดังกล่าวแล้ว	เพื่อเป็นทาง

เลือกให้กับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะเวลา	

3	-	6	เดือน	ในระหว่างวันที่	29	มกราคม	–	4	

กุมภาพันธ์	2562	บลจ.กสิกรไทยยังเปิดเสนอ

ขายกองทุนเปิดเค	ตราสารหนี้ต่างประเทศ	

6	เดือน	GG	(KFF6MGG)	ประมาณการผล

ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่	

1.70%	ต่อปี	และกองทุนเปิดเค	ตราสารหนี้ต่าง

ประเทศ	3	เดือน	BK	(KFF3MBK)	ประมาณการ

ผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับ

ที่	1.50%	ต่อปี	โดยทั้ง	2	กองทุนดังกล่าวมีน

โยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งจ�านวน	และส�าหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาไม่

ต้องเสียภาษี	ซึ่งผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงิน

ขั้นต�่าเพียง	500	บาท	

	 ส�าหรับกองทุน	KFF3MBK	ที่มีอายุ

โครงการ	3	เดือน	และ	KFF6MGG	ที่มีอายุ

โครงการ	6	เดือน	เบื้องต้นคาดว่าจะเข้าไป

ลงทุนในเงินฝาก	Bank	of	China	เงินฝาก	

China	Construction	Bank	และเงินฝาก	

Agricultural	Bank	of	China,	ประเทศจีน,	

เงินฝาก	Commercial	Bank	of	Qatar	และ

บัตรเงินฝาก	Qatar	National	Bank,	ประเทศ

กาตาร์	รวมถึงจะลงทุนในเงินฝาก	Union	

National	Bank	PJSC	และเงินฝาก	Abu	Dhabi	

Commercial	Bank,	ประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์	นอกจากนี้ยังคาดว่าจะลงทุนในเงิน

ฝาก	PT	Bank	Rakyat	Indonesia,	ประเทศ

อินโดนีเซีย

	 ทั้งนี้	บลจ.กสิกรไทย	ยังได้เพิ่มโอกาสรับ

ผลตอบแทนต่อเนื่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับ

กองทุนตราสารหนี้แบบที่มีก�าหนดอายุโครงการ	

(Fixed	Term	Fund)	ของบลจ.กสิกรไทย	ซึ่ง

เมื่อกองทุนครบก�าหนดอายุโครงการ	บริษัท

จัดการจะน�าเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วย

ลงทุนที่ผู้ลงทุนเลือกได้กองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ใน	3	กองทุน	คือ	กองทุนเปิดเค	ตลาดเงิน	

(K-MONEY)	กองทุนเปิดเค	ตราสารรัฐระยะสั้น	

(K-TREASURY)	หรือกองทุนเปิดเค	ตราสารหนี้

ระยะสั้น	(K-SF)	ของบลจ.กสิกรไทย	

	 ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนกับกองทุน	

KTF25MB,	กองทุน	KFF6MGG	และกองทุน	

KFF3MBK	ได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต�่าเพียง	500	

บาท	และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ

ขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ธนาคารกสิกร

ไทยทุกสาขา	หรือสอบถาม	KAsset	Contact	

Center	0	2673	3888
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KTC มอบอั่งเปาสมาชิก รับเทศกาลตรุษจีน 

ด้วยเครดิตเงินคืนสูงสุด 15.5% ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นน�า

 นายณัฐสิทธิ์ สุนทราณู ผู้
อ�านวยการ ธุรกิจบัตรเครดิต 
“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุง
ไทย จ�ากัด (มหาชน)	เปิดเผยถึงสิทธิ
พิเศษส�าหรับสมาชิกที่วางแผนจับจ่ายเพื่อซื้อ

ของไหว้รับเทศกาลตรุษจีน	รวมถึงของใช้ใน

ชีวิตประจ�าวันอื่นๆ	ผ่านบัตรเครดิตเคทีซีที่ซู

เปอร์มาร์เก็ตชั้นน�า	ได้แก่	บิ๊กซี	(บิ๊กซี	ซูเปอร์

เซ็นเตอร์	/	บิ๊กซี	เอ็กซ์ตร้า	/	บิ๊กซี	มาร์เก็ต	/	

มินิบิ๊กซี)	บิ๊กซีออนไลน์	(www.bigc.co.th	/	

www.bigc.co.th/fresh)	เทสโก	โลตัส	(เทสโก้	

โลตัส	เอ็กซ์ตร้า	/	เทสโก้	โลตัส	ซูเปอร์มาร์เก็ต	

/	เทสโก้	โลตัส	ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์	/	เทสโก้	

โลตัส	ตลาด	/เทสโก้	โลตัส	เอ็กซ์เพรส)	เทส

โก้	ช้อปออนไลน์	(shoponline.tescolotus.

com)	แม็กซ์แวลู	แม็กซ์แวลูทันใจ	วิลล่า

มาร์เก็ต	วิลล่ามาร์เก็ตออนไลน์	(shoponline.

villamarket.com)	ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่ว

ไทย	(เซ็นทรัล	ฟู้ดฮอลล์	/	ท็อปส์	มาร์เก็ต	

/	ท็อปส์ซูเปอร์สโตร์	/	ท็อปส์ซูเปอร์คุ้ม	/	

ท็อปส์เดลี่	/	ท็อปส์ออนไลน์)	ยูเอฟเอ็ม	

ฟูจิ	ซูเปอร์	และฟู๊ดแลนด์	ระหว่างวันที่	15	

มกราคม	2562	–	30	เมษายน	2562	ดังนี้	

สิทธิพิเศษที่	1:	รับเครดิตเงินคืนทันที	3.5%	

เพียงสมาชิกสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต				

เคทีซีที่ลงทะเบียนครบ	3,500	บาทขึ้นไปต่อ

สมาชิก	ต่อเดือน	ต่อทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่เข้า

ร่วมรายการรวมกัน	รับเครดิตเงินคืน	122.50	

บาท	ลงทะเบียนผ่าน	SMS	พิมพ์	SUP	เว้น

วรรค	ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต	16	หลัก	

ส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์	061	384	5000	หรือ	

www.ktc.co.th/supcashback	เพื่อรับสิทธิ์	

(ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ)

	 สิทธิพิเศษที่	2:	แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม	

12%	(ไม่จ�ากัดยอดแลกคะแนนสูงสุด)	สมาชิก

ใช้คะแนน	KTC	FOREVER	เท่ายอดใช้จ่ายต่อ

เซลส์สลิป	ส่ง	SMS	พิมพ์	RDM	เว้นวรรค	

ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต	16	หลัก	และ

เครื่องหมาย	#	ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลส์

สลิป	ส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์	061-384-5000	

หรือ	www.ktc.co.th/superdeem	เพื่อรับ

สิทธิ์		(ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์)

	 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่	KTC	PHONE	02	123	5000	เว็บไซต์	

www.ktc.co.th	หรือสมัครบัตรเครดิตได้ที่

ศูนย์บริการสมาชิก	“เคทีซี	ทัช”	ทุกสาขาทั่ว

ประเทศ	หรือคลิกลิงค์เพื่อสมัครบัตรเครดิต

ได้ที่นี่:	http://bit.ly/2skCwZ8
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	 เรามาต่อกันจากตอนที่แล้ว	สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องมี	นอกจาก	การมีความรู้ในการลงทุนและการเทรด	ต้องมีประสบการณ์	ต้องไม่เป็นมนุษย์	

perfectionist	และต้องมีพลังใจที่เข้มแข็ง	มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะท�าให้เราเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความส�าเร็จในระยะยาวได้	ค�าว่าระยะยาว

ของผมไม่ได้วัดกันที่	5	ปีหรือ	10	ปี	แต่มันคือตลอดชีวิต	เพราะอาชีพเทรดเดอร์เป็นอาชีพที่สามารถท�างานได้ตลอดชีวิตตราบเท่าที่คุณอยาก

ท�า	ดังนั้นระยะเวลาที่ยาวนานขนาดตลอดชีวิตนั้น	เราจะต้องเจอกับสภาวะตลาดทุกแบบ	หมี	กระทิง	ไซด์เวย์	ฟองสบู่	ตลาดพัง	ถ้าคุณมี

คุณสมบัติครบอีก	5	ข้อที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปนี้	ผมมั่นใจว่าคุณจะต้องประสบความส�าเร็จในอาชีพเทรดเดอร์แน่นอน

 0. มีการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทุกเดือน

	 ส�าหรับเทรดเดอร์หน้าใหม่ที่ยังไม่เคยท�าบัญชีรายรับรายจ่าย	เวลาที่พวกเขาได้ก�าไร	ก็จะรู้สึกว่าก�าไรที่ท�ามาได้	มันช่างง่ายดายเหลือเกิน	

ท�าให้เกิดอาการมือเติบ	ที่น้อยๆบางคนก็เอาไปซื้อ	โทรศัพท์	ซื้อเสื้อผ้า	ซื้อของแบรนด์เนม	ที่กลางๆก็เอาไปซื้อ	นาฬิกา	เอาไปเที่ยวเมืองนอก	

นั่ง	Business	Class	ที่หนักๆก็เอาเงินไปดาวน์รถสปอร์ต	หรือกู้ธนาคารเพื่อซื้อบ้านไปเลย

	 ผมไม่ได้บอกว่าเราใช้เงินไม่ได้	แต่การใช้เงินแบบมือเติบ	สิ่งเหล่านั้นเป็นกับดักที่ผมเรียกว่า	สามล้อถูกหวย	เราอาจจะเคยได้ยินข่าวว่ามี

สามล้อถูกล้อตเตอรี่รางวัลที่	1	ได้รับเงินไป	6,000,000	บาท	แต่ใช้ระยะเวลาแค่	6	เดือนในการละลายเงินก้อนนั้นทั้งหมด	แถมเงินที่ละลายไป

ไม่ได้หมดไปกับการซื้อสินทรัพย์ใดๆ	แต่เอาไปแจกนักร้องคาเฟ่ทุกวันจนเงินหมด

	 เวลาตลาดเป็นขาขึ้น	คนส่วนใหญ่ได้ก�าไร	ถ้าเราใช้เงินแบบมือเติบแล้ว	เราต้องคิดเผื่อเวลาตลาดเป็นขาลงด้วย	วิธีการที่จะท�าให้คุณไม่ใช้

เงินไปในสิ่งที่ไม่จ�าเป็นคือต้องท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	ทุกๆเดือน	ถ้าคุณตระหนักถึงความส�าคัญในข้อนี้	คุณจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างมี

คุณค่า
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0. รู้จักแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดอยู่เสมอ

	 ไม่มีต�าราฉบับไหนที่จะท�าให้คุณเทรดแล้วชนะทุกครั้ง	ความส�าคัญของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่คุณจ�าเป็นต้องชนะทุกครั้ง	เพราะมันเป็นเรื่องที่

เป็นไปไม่ได้	ส�าหรับคนที่บอกว่าไม่เคยพลาดเลยสักครั้ง	น่าจะเป็นคนที่	MM	จนดัชนี	SET	เหลือ	0	ได้	ซึ่งเป็นเรื่องที่มีแต่ในทางทฤษฎี	แต่ไม่

เคยมีใครท�าได้ในทางปฏิบัติ

	 ความส�าคัญของเรื่องนี้คือ	เวลาที่คุณขาดทุน	คุณต้องรู้ว่าจุดผิดพลาดของเรื่องนี้คืออะไร	และคุณจะแก้ใขมันอย่างไร	เพื่อให้ครั้งต่อไปคุณ

ไม่ต้องแพ้มันอีก

	 ใช้เวลาสักวันละ	15	นาที	หลังตลาดปิด	ว่าการเทรดวันนี้เราชนะเพราะอะไร	เราแพ้เพราะอะไร	ผลรวมของการเทรดเป็นอย่างไร	และที่เรา

แพ้เราจะแก้ไขมันอย่างไรให้ชนะในครั้งต่อไป

0. มีความขยัน

	 อย่างที่ผมเคยบอก	เทรดเดอร์ตามคอนเซ็ปท์สมัยนิยม	ที่นั่งกระดิกเท้าจิบกาแฟแล้วรับเงิน	มันเป็นแค่มโนภาพที่มีคนบางกลุ่มสร้างไว้	

แต่ในความเป็นจริงจากประสบการณ์ของผม	ไม่ว่าใครจะท�างานอะไรแต่ไม่เอาจริงเอาจัง	เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ	ในระยะยาวผมไม่เคยเห็นใครประสบ

ความส�าเร็จสักคน

	 ผมได้มีโอกาสคุยกับพี่ป๋อง	(	วัชระ	แก้วสว่าง	)	รุ่นพี่เทรดเดอร์ที่ผมเคารพ	ในขณะที่พี่ป๋องมีพอร์ตหลักพันล้าน	แต่พี่ป๋องยังนั่งท�าการ

บ้านด้วยตนเองทุกครั้ง	โดยดูรายงานจากบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	แล้วมา	category	บันทึกข้อมูลลง	excel	

ด้วยตนเอง

	 เทรดเดอร์อาชีพต้องท�างานหนัก	ต้องมีข้อมูลที่สามารถใช้ตัดสินใจได้ทันทีเวลาอยู่หน้างาน	ดังนั้นการท�าการบ้านส�าคัญมาก
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0. รู้จักว่าเวลาไหนควรเบาควรผ่อน เวลาไหนควรจัดเต็ม

	 เนื่องจากอาชีพนี้	สิ่งที่คุณจะเจอคือสภาวะตลาดที่เดาได้บ้าง	ไม่ได้บ้าง	เทรดเดอร์ที่ยืนระยะอยู่ได้	ต้องรู้จักรอในบางจังหวะ	ต้องรู้จักจัด

หนักจัดเต็มในบางจังหวะ	หรือในบางครั้งการอยู่เฉยๆแล้วออกไปท�าอย่างอื่น	อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีกว่านั่งเทรด

	 คนที่จัดเต็มตลอดเวลา	เวลาได้ก�าไรได้เยอะกว่าก็จริง	แต่เวลาคุณโดน	คุณก็โดนหนักกว่าคนอื่น

	 คนที่กลัวไปหมด	ระแวดระวังเกินไป	คุณอาจจะเอาตัวรอดได้	แต่คุณจะไม่มีวันรวย

	 เร็ว	ช้า	หนัก	เบา	คือศิลปะของวิชาชีพนี้	มันอาจสอนกันโดยตรงไม่ได้	แต่ถ้าคุณอยู่ในสนามนี้นานพอ	คุณจะเข้าใจเองว่า	ช่วงเวลาแบบนี้	

คุณจะท�าอะไร

 0. อย่าท�าตัวเป็นน�้าเต็มแก้ว จงเป็นน�้าแค่ครึ่งแก้วที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

	 ตลาดในยุคปัจจุบัน	รายย่อยจะต้องเจอทั้ง	ต่างชาติที่มีเงินมากกว่าเรามหาศาล	กองทุนที่มีข้อมูลในเชิงลึกกว่าเรา	prop-trade	ที่แทบ

ไม่มีค่าคอมในการเทรด	รายใหญ่ที่มีทั้งเงินมหาศาลและหุ้นมหาศาล	robot-trade	ที่ไม่มีความรู้สึก	high	frequency	trade	ที่ใช้ความเร็วน้อย

กว่า	1	วินาทีในการแย่งชิง	order	จากการประมวลผลของข้อมูล	และในอนาคตเราอาจต้องเจอกับ	AI	(	Artificial	Intelligents	)	ที่สามารถ

สร้าง	conditions	ใหม่ๆที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลา	ดังนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องท�าคือ	เรียนรู้อยู่เสมอในทุกๆด้าน	พัฒนาตนเอง

ในทุกๆด้าน	และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์

	 จาก	9	ข้อที่ผมกล่าวมา	ลองท�าลิสต์ว่าคุณท�าได้กี่ข้อ	ถ้าคุณท�าได้ต�่ากว่าครึ่งจากทั้งหมด	บางทีการเอาเงินไปให้ผู้จัดการกองทุนบริหาร	

เป็นเรื่องที่ปลอดภัยกว่า	

 #เพราะสนามนี้ไม่เคยมีที่ยืนให้กับผู้แพ้
กระทรวง	จารุศิระ

President	

Supertrader	Group

23 www.HoonInside.com 30  January  2019





	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	ทอดสายตาไปยังตลาดหุ้น	หุ้นไทย	ต้องมานับ1	
เริ่มใหม่	1,620	จุด	แกว่งตัว	ท่าไหน	น่าจะไหว	บนปัจจัยข้างหน้า	อาทิ	สงคราม
การค้าสหรัฐ-จีน	ราคาน�้ามันในตลาดโลก-เฟด	.....รอวัน	คลี่คลาย	นักลงทุนทั่ว
โลก	ก็พร้อมลิ่วล้อไปตามเกม	สลับกลุ่ม	สลับตัว	ส�าหรับการเล่น	การเทรดเป็น
รอบๆ	ปัดฝุ่น	หมุนกันไป	วนไป	แชร์ไปคร้า
	 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่	1,624.05	จุด	ลดลง	0.98	จุด	หรือ	0.06%	
มูลค่าการซื้อขาย	51,720.01	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	3,978.45	
ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	902.95	ล้านบาท	นักลงทุนต่าง
ประเทศซื้อสุทธิ	1,289.18	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ		1,786.32	
ล้านบาท
	 แม่มดน้อย	เสพข่าว	กฟผ.เตรียมเปิดประมูลงานรับเหมาก่อสร้าง	(EPC)	
เพื่อติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้า	(โซลาร์ลอยน�้า)	ใน
เขื่อนสิรินธร	จ.อุบลราชธานี	มีก�าลังผลิต	45	เมกะวัตต์	(MW)	ในช่วง	1-2	เดือน
ข้างหน้า	หรือไม่เกินเดือนเม.ย.62	หลังล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ	(กพช.)	อนุมัติแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	
พ.ศ.2561-2580	(PDP2018)	แล้ว	ซึ่งตามแผนจะมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้า	2,725	เมกะวัตต์	
	 นับว่าเป็น	ปัจจัยบวก	กระตุ้นให้หุ้นพลังงานทดแทน	เคลื่อนไหวในทิศทางที่
ดีขึ้น.........
	 เจ๊แอน	JKN	ซื้อหุ้นรวม	4.13	ล้านหุ้น	ในระหว่างวันที่	18-23	มค.	62	ใน

ราคาเฉลี่ย	7.40	บาทต่อหุ้น	รวมมูลค่า
กว่า	30.58	ล้านบาทหลังมั่นใจในแผน
ยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจจ�าหน่าย
ลิขสิทธิ์คอนเทนต์	ที่เป็นอุตสาหกรรม
ต้นน�้า	หนุนการเติบโตในระยะยาว
อย่างยั่งยืน	และเตรียมเปิดตัวสถานี
ข่าว	ช่อง	CNBC	Thailand	และผลิต
คอนเทนต์ภายใต้แบรนด์	CNBC	คาด
พร้อมเริ่มออกอากาศในช่วงกลางปีนี้	
ดึง	‘แอ้ม	–	สโรชา	พรอุดมศักดิ์’	พิธีกร

และผู้ประกาศข่าวชื่อดัง	นั่งแท่นผู้บริหารบริษัทในเครือ	ดูแลภาพรวมการผลิต
รายการ	พร้อมเสริมทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านงานข่าวเพื่อผลิตรายการ
ตามมาตรฐานของ	CNBC	ขณะเดียวกันลุยเสริมศักยภาพธุรกิจด้วยการขยายไลน์
รับจัดงานอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับงานมหกรรมด้านการเงินและการลงทุน	
 CPL	ตั้งเป้ารายได้ปี62	โต	15%-วางเป้า3ปี	ใช้งบลงทุน	450	ลบ.	ขยาย
ธุรกิจ	ส่วนปีนี้ใช้งบลงทุน	125	ลบ.	ลุย	2	โปรโจค		เผยเจรจา3พันธมิตร	หวัง
เป็นลูกค้า	คาดได้ความชัดเจนภายในปีนี้
 บล.โกลเบล็ก	มองภาวะชัตดาวน์ของสหรัฐฯยุติชั่วคราวมีเวลาต่อลม
หายใจไปจนถึง	15	ก.พ.	บวกกับการก�าหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน	หนุนความเชื่อ
มั่นของนักลงทุนและสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้	โดยให้กรอบดัชนี	
1,600	-	1,650	จุด	แนะลงทุน	VGI-PLANB-MACO-CPALL-MAKRO-BJC-TKS	
รับอานิสงส์เลือกตั้ง	ส่วนราคาทองค�า	แกว่งตัวในกรอบ	1,290	-	1,320	ดอลลาร์	
แนะจับตาค่าเงินบาทเป็นหลัก	
 ก.ล.ต.	สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะน�าการลงทุนด้านตลาดทุน	
ราย	นางสาวณัฐกัลยกรณ์	ถนิมลักษณ์	ขณะกระท�าผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์	
เอเชีย	เวลท์	จ�ากัด	เป็นเวลา	3	เดือน	22	วัน	ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนใน
การตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	
นับหนึ่งไฟลิ่ง	“วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์”	ในวันที่	29	ม.ค.	2562	
เรียบร้อยแล้ว	ลุยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	เดินหน้า
ขาย	IPO	280	ล้านหุ้น	กางแผนระดมทุนขยายกองเรือ	ซ่อมบ�ารุงตามแผน	รวม
ถึงช�าระคืนเงินกู้	และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ	
	 การประกาศผล	#YearOnTwitter	ประจ�าปี	2018	ในประเทศไทย	
ปรากฎว่า	Twitter	@AIS_Thailand	ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ	1	ในลิสต์
ของ	Most	Engaged	brands	in	Thailand	หรือ	แบรนด์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด
บน	Twitter	ประจ�าปี	2018	เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับลูกค้า	ตั้งแต่การท�า	Viral	Clip,	Content	Online	และการบริหาร
จัดการ	Community	อย่างชาญฉลาด	ไปจนถึงสามารถดึงลูกค้าให้เข้ามามีส่วน
ร่วมได้มากที่สุด	เพราะมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารอย่างสม�่าเสมอ	รวมถึงท�า	
VDO	สร้างความบันเทิงและใช้ความมีชื่อเสียงของ	Celeb	ดาราให้เกิดประโยชน์	
นอกจากนี้	2	พรีเซนเตอร์สุดฮอตอย่าง	@BamBam1A	แบมแบม-กันต์พิมุกต์	
และ	@peckpalit	เป๊ก-ผลิตโชค	ก็ถูกพูดถึงบน	Twitter	มากที่สุดอีกด้วย
	 บริษัท	เอกชัยการแพทย์	จ�ากัด	(มหาชน)	(EKH)	ให้การต้อนรับคณะ
เยี่ยมชมจากประเทศจีน	เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ผู้มีบุตรยาก	(IVF)	ศูนย์
การแพทย์	การบริการ	และเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ	ของโรงพยาบาล	เมื่อ
เร็วๆ	นี้

เริ่มใหม่

บล.บัวหลวง	:	DTAC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	55.00	บ.

บล.บัวหลวง	:	KKP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	77.00	บ.

บล.บัวหลวง	:	M	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	86.00	บ.	

บล.ทิสโก้	:	ILINK	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	5.90	บ.

บล.ทิสโก้	:	DTAC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	58.00	บ.	

					บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	SVI	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	7.20	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	ORI	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	9.20	บ.	

บล.ฟิลลิป	:	TVD	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	1.92	บ.

บล.ฟิลลิป	:	MAJOR	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	30.75	บ.	

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	ORI	แนะน�า	ซื้อเก็งก�าไร	ราคาพื้นฐาน	

ที่	10.70	บ.	
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	 "	ชัชชญา	ไตรตระกูลชัย	"		ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ	1ใน	OCEAN	(ถือ42.05%)		นอกจากจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ	1		แล้วยังพ่วงด้วย

ต�าแหน่งผู้บริหาร		คือรองประธานกรรมการบริษัท	และกรรมการผู้จัดการ	แม่ทัพคนใหม่ของ	OCEAN	คือใคร?	เธอมาจากไหน?	วันนี้ทีมข่าว

หุ้นอินไซด์	มีค�าตอบ........อยากรู้โปรดติดตามอ่านบทสัมภาษณ์พิเศษนี้ให้จบ.................

 

 Q : อยากให้คุณชัชชญา แนะน�าตัวให้นักลงทุนรู้จักหน่อยค่ะ
	 A	:	สวัสดีค่ะชื่อชัชชญา	ไตรตระกูลชัย	ชื่อเล่นชื่อกิ๊ฟค่ะ	กิ๊ฟเรียนจบปริญญาตรี	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	มหาวิทยาลัย

มหิดล	ขอท้าวความว่ากิ๊ฟ	เป็นคนก่อตั้งบริษัท	พารากอนอกรีเทค	จ�ากัด	ตั้งอยู่ที่จังหวัดตรัง	เมื่อปี2556	เพื่อด�าเนินธุรกิจซื้อขายน�้ามันปาล์ม

ดิบชนิด	B	(Crude	Palm	Oil	type	B	หรือ	CPOB)

	 ส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นหลัก	และต่อมาได้ขยายสู่ธุรกิจซื้อขายน�้ามันปาล์มดิบชนิด	A	(Crude	Palm	Oil	type	A	หรือ	CPOA)	

ซึ่ง	CPOA	เป็นส่วนประกอบส�าคัญในอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมน�้ามันเพื่อการบริโภค

	 และในปี	2557	ได้ก่อตั้งบริษัท	ละแมน�้ามันปาล์ม	จ�ากัด	ที่จังหวัดตรัง	เพื่อด�าเนินธุรกิจซื้อขายน�้ามันปาล์มดิบชนิด	A	และ	B	(CPOA	และ	

CPOB)	ต่อมาในปี	2560ได้เริ่มขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีก	โดยจัดตั้งบริษัท	ทริปเปิ้ลพีโกลบอลอินเตอร์เทรด	จ�ากัด	โดยได้ว่าจ้างบุคคล

ภายนอกในการจัดหาวัตุดดิบและผลิตน�้ามันพืชเพื่อการบริโภค	ภายใต้แบรนด์ของตนเองชื่อ	“เสวย”	ค่ะ

 Q : การเข้ามาซื้อหุ้น PP  และก้าวเข้ามารับต�าแหน่งผู้บริหาร OCEAN  จะท�าให้OCEAN มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
	 	A	:	นโยบายในปี	2562	เราจะเน้นเรื่องของการเทรดเดอร์น�้ามันปาล์ม	ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่	ในส่วนของธุรกิจเก่าที่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย

ก๊อกน�้า	เราก็จะตัดในส่วนที่เป็นการผลิตออกไปเพราะมันขาดทุน		โดยเราจะหาผู้เข้าร่วมประมูล	3-4	ราย		แล้วเอาก�าไรและรายได้เข้ามาใน

บริษัทฯ	ในส่วนของที่เป็นก๊อกน�้าเราก็จะเปลี่ยนมาท�าเทรดเดอร์เช่นกัน
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 Q : คือจะเปลี่ยนจากผลิตก๊อกน�้ามาท�าเทรดเเดอร์แทน และขายให้คนอื่น?
	 A	:	ใช่ค่ะ	เราได้ปรับโครงสร้างธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน�้าโดยการหยุดประกอบธุรกิจผลิตในส่วน

ของผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน�้า	โดยบริษัทฯจะมีการขายธุรกิจผลิตก็อกน�้าออกไปด้วยวิธีการเปิดประมูลขายธุรกิจ	ซึ่งคาดว่า

จะมีผู้เข้าร่วมประมูล	3-4	ราย	ส่วนข้อสรุปคาดว่าจะชัดเจนไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ	

 Q :  เงินที่ได้จากการประมูลรอบนี้จะประมาณเท่าไร?
	 A	:	ประมาณ	100	ล้านบาทค่ะ	และเราจะน�ามาเป็นทุนในการท�าเทรดเดอร์น�้ามันปาล์มและเทรดเดอร์ก๊อกน�้าต่อไปด้วย

 Q :  ธุรกิจเทรดเดอร์ก๊อกน�้า คิดว่าจะได้เห็นตัวธุรกิจ ภายในปีนี้หรือไม่ ?
	 A	:	น่าจะประมาณกลางๆปี	ตอนนี้ก็ก�าลังยุ่งกับการ	เปิดเวนเดอร์น�้ามันปาล์มที่เราย้ายเข้ามาจากบริษัทเก่าที่อยู่นอกตลาด	ซึ่งขณะนี้

ก็อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนชื่อเวนเดอร์ต่างๆเป็นชื่อของ	โอเชี่ยน	ก็คือเป็นฐานลูกค้าเก่าทั้งหมดที่จะเปิดให้ครบ		การเปิดเวนเดอร์ให้ครบก็

หมายความว่า	เปลี่ยนจากบริษัทเก่า	ที่เป็นของดิฉันที่อยู่นอกตลาด	ให้เป็นบริษัท	โอเชี่ยน

 Q : คิดว่าตัวชื่อ  OCEAN  จะเปลี่ยนด้วยไหมคะ ? 
	 A	:		ไม่เปลี่ยนค่ะเพราะเราตั้งใจมาท�าธุรกิจอยู่แล้ว	ชื่อไหนมันก็เหมือนกัน		แต่ถ้าเราตั้งใจมาท�าอย่างอื่นมันก็ต้องเปลี่ยนชื่อถูกไหม	แต่เรา

ไม่เปลี่ยนเพราะเรามาท�าธุรกิจ		เราอยากให้ดูในเรื่องของงบเป็นหลักจะดีกว่า	

 

 Q : ที่ผ่านมา ที่เราท�าพวกเทรดดิ้งน�้ามันปาล์ม  ในส่วนของรายได้แต่ละปี ของเก่าอยู่ที่ประมาณเท่า
ไหร่ 
	 A	:	ประมาณเกือบๆ	5,000	ล้านบาทค่ะ
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 Q : อนาคตต่อไปถ้าเกิดว่าทุกย่าง เสร็จสมบูรณ์แล้ว  5,000 ล้านบาท ก็จะมาอยู่ในตัวของ 
OCEAN ใช่ไหม? 
				A	:	จริงๆเราอยากเข้า	"มหาชน"	เพื่อเข้ามาระดมทุน	เพราะการท�าเทรดเดอร์เรื่องเงินคือสิ่งส�าคัญ		พูดง่ายๆเลยคือเราใช้เงินในการท�างาน	

บวกกับคอนเนคชั่นที่เรามี	รวมถึงประสบการณ์		เรามองว่าถ้าเป็น"	มหาชน	"ก็น่าจะระดมทุนได้มากขึ้น	

 Q : ของเก่าแต่ละปี ก�าไรประมาณเท่าไหร่ ? 

	 A	:	เรายังไม่ขอพูด	เพราะต้องการท�าให้มันถูกต้อง

 Q :  ในปีนี้ หากตัวธุรกิจพวกเทรดดิ้งน�้ามันปาล์ม หรือเทรดดิ้งก๊อกน�้าอยู่ใน OCEAN แล้ว  รายได้
ของโอเชี่ยนจะประมาณเท่าไหร่คะ?
	 A	:		รายได้ไม่ควรจะต�่ากว่าของเก่าเลยค่ะ	คือไม่ควรจะต�่ากว่า		5,000	ล้านบาท	

 Q : ในส่วนของการบริหารจัดการต้นทุน มีวิธีการอย่างไรบ้าง?
	 A	:	เราใช้ประมาณ	5	แบงก์ได้ค่ะ		ซึ่งเป็นแบงก์ไทยทั้งหมดเลย		ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเคลื่อนย้ายวงเงินของบริษัทเก่ามาอยู่ที่	

วงเงินใหม่ด้วย	ก็คือย้ายมาในโอเชี่ยนส่วนหนึ่ง	แล้วก็เอา	เพอฟอร์แมนซ์	ของโอเชี่ยนที่เป็นมหาชนเพื่อขอกู้เพิ่ม	

 Q :  กระบวกการทั้งหมด น่าจะเสร็จภายในช่วงไหน ?
	 A	:	กลางเดือนกันยายน	น่าจะเสร็จแล้วค่ะ		งบการเงินไตรมาส2/2562-ไตรมาส3/2562	ก็น่าจะเป็นของจริงหมดแล้ว	ที่รับรู้ได้แบบเต็ม

ส่วน		ส่วนไตรมาส1/2562	อาจจะรู้รายได้เพียงบางส่วนเท่านั้น	
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 Q :  ล่าสุดเห็นมีการเซ็น MOU กับลูกของ "บางจาก" ตรงนี้เราคิดว่ามันจะส่งผลดียังไงต่อ 
OCEAN
	 A	:	ก็มองว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ	ของเราค่ะ	ที่จะไปจับมือท�าในสิ่งที่สามารถท�าก�าไรให้กับบริษัทฯ	เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราเน้น

ที่จะซัพพลายไบโอ	ดีเซลล	เป็นหลักอยู่แล้ว	ทุกๆโรงงาน	ในประเทศไทยเราก็ซัพพลายให้เขา	ซัพพลายเป็นน�้ามันดิบ	ขูดปาล์มออยล์	หรือเรียก

ว่า	COA	(Certificate	of	Analysis)	และถ้าได้ร่วมมือกับพันธมิตร	กับบริษัทชั้นน�าด้านไบโอดีเซลของประเทศ		เราก็อาจจะได้ในเรื่องของโควต้า

การลงทุนร่วมกันในอนาคต		ในเรื่องของไบโอดีเซล	B7	–	B10		รวมถึง	B20	ตามข่าวค่ะ		และถ้าหากน�้ามันไบโอดีเซลลด	เราก็จะหันไปขาย

พวกน�้ามันส�าหรับบริโภคแทน	ซึ่งขณะนี้เรามีลูกค้าเป็น	โอลีน	ล�่าสูง		CPI		น�้ามันเกสร	

 Q : ส�าหรับการเทรดดิ้ง  เรามีแหล่งวัตุดิบจากไหนบ้างคะ ?
	 A	:	ในประเทศค่ะ	เพราะว่าน�้ามัน	หากน�าเข้าจะเป็นการท�าผิดกฏหมาย	ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมเพราะว่าต้องการช่วยเกษตรกรในประเทศ		

เช่น	โรงสกัดทั่วไปในชุมชนสหกรณ์กระบี่		Univanich	Palm		ค่ะ	ที่เรารู้จักกัน	

 Q : นอกจากตัวเทรดดิ้งน�้ามันปาล์ม  เทรดดิ้งก๊อกน�้า แล้ว เราจะมีธุรกิจตัวที่3  ที่จะเข้ามาเสริม
ความแข็งแกร่งให้กับโอเชี่ยนตต่อไป ตอนนี้การเจรจาเป็นอย่างไรบ้าง? 
	 A	:	ก็	80%	แล้วนะค่ะตอนนี้	จริงๆแล้วทางนั้นเค้าเปิดใจรับเราหมดแล้ว	แต่ทางเราก�าลังอยู่ในขั้นตอนที่ท�าให้โอเชี่ยนได้ผลประโยชน์สูงสุด

ในการตกลงขอเจรจาเรื่อง	P/E	ก็อย่างที่เล่ามาว่าเค้าเปิดมาแล้วกว่า	20	ปีและมีก�าไรค่อนข้างหนึ่งที่ปีละ	300	ล้านบาท		และเอาตรงๆคือ

เขาอยากได้	P/E	แบบบริษัทฯมหาชน	ซึ่งบริษัทเขาอยู่นอกตลาด	แต่เขาก็บอกผลประกอบการของเขาดีกว่าบริษัทที่อยู่ในตลาด	เราก็เลยอยู่

ระหว่างเจรจากัน	และคิดว่าเดือนนี้น่าจะจบได้	ทางนั้นก็พร้อม	ส่วนทางเราก็ไม่ได้ติดอะไร

 Q : ปัจจุบันกระะแสเงินสด ของ OCEAN มีเท่าไหร่
	 A	:	หลักๆก็มาจาก	เงิน	PP	ดิฉัน	ประมาณ	400	ล้านบาท		แล้วก็จะได้เงินจากการขายกิจการอีกประมาณ	100	กว่าล้านบาท		รวมๆก็

ประมาณ	550	ล้านบาทค่ะ
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 Q : ก็คือจะใช้เงินในส่วนนี้เข้าไปซื้อธุรกิจ 
	 A	:	ใช่ค่ะ	แล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่า	เราก�าลังขอเรื่องเงินกู้จากแบงก์อยู่		ถ้าส�าเร็จดิฉันก็จะสามารถเริ่มอินเตอร์เทรดให้เลย		ก็คือ

เป็นการเทรดดิ้งน�้ามันปาล์ม		คือจะไม่ได้ใช้น�้ามันปาล์มเมืองไทยแล้วแต่จะเทรดจากอินโดนีเซีย	มาเลเซีย		และก็ไปที่อื่นๆเลย	

 Q : ก็คือจะไม่ท�าในประเทศแล้ว 
	 A	:	ในประเทศก็ยังท�า	แต่วันนี้เรายังติดเรื่องกระแสเงินสดอยู่		ก็เลยรอแบงก์ก่อน		ก็คือไม่เน้นหุ้นกู้	เพราะว่าเรตติ้งของเรายังไม่ดีนัก	และ

ก็ไม่อยากไปผูกมัดให้มันมีปัญหา	คือเราอยากให้แบงก์ออกเป็น		L/C		คือขอเป็นอะไรง่ายๆแบบนั้นดีกว่า		แล้วถ้ามีตรงนี้	ดิฉันก็จะเอาไปท�าเป็น

อินเตอร์เทรดให้

 Q : มองต่างประเทศด้วยมั้ย 
	 A	:	เราคิด่าน่าจะเป็นธุรกิจที่ดีเหมือนกัน		เพราะว่าอย่างน้อยถ้าหากธุรกิจเราเป็นแบบนี้	เราก็ควรเน้นเพอฟอร์แมนซ์	ให้นักลงทุนเห็น

มากกว่าจะจ่ายในเรื่องของปันผลที่สูง		

 Q : วกกลับมาในส่วนที่ว่าเราก�าลังเจรจาในการซื้อธุรกิจ บอกได้ไหมคะว่าเป็นธุรกิจอะไร 

	 A	:	เป็นธุรกิจปิโตรเคมีค่ะ	ซึ่งมันเป็นธุรกิจเดียวกับน�้ามันปาล์ม		คือดิฉันจะท�าอะไรที่มันอยู่ในไลน์	ท�าในธุรกิจที่เราถนัด		เพราะว่าธุรกิจ

ปิโตรเคมีอย่างที่เล่าให้ฟังก็เป็นเทรดเดอร์อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์		เพราะฉะนั้นระบบบัญชี	ภาษีทุกอย่าง	ถูกต้องหมด	ระบบภายในของเขาค่อน

ข้างพร้อม	เขาถึงบอกว่าขอ	P/E	บริษัทแบบในตลาดฯ		และเราก็มีข้อก�าหนดว่าคนของเค้าจะต้องเข้ามาบริหารงานด้วย			

 Q : ดีลมานานหรือยัง ?
	 A	:	เริ่มดิลมาซักพักหนึ่งแล้ว	ประมาณ	2-3	เดือน	ดูแล้วค่อนข้างเร็ว	เพราะว่าเรารู้จักคนเยอะ	คอนเนคชั่นเราเยอะ	เนื่องจากเราท�า

เทรดเดอร์	และเราก็มีเงิน	เรามีทีมงานด้วย
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 Q : ต้นทุนทางการเงินสมัยที่เรายังไม่มาโอเชี่ยน อยู่ประมาณเท่าไหร่ 
	 A	:	ดอกเบี้ยแบงก์หรอค่ะ	ประมาณ	4%	

 Q : แต่พอมาเป็นโอเชี่ยน OCEAN  ที่อยู่ในตลาดหุ้นลดลงเยอะไหม 
	 A	:	ดิฉันขอพูดแบบนี้ดีกว่านะค่ะว่าโอเชี่ยนเราประสบปัญหา	เพราะว่า	ธุรกิจเดิมเราเป็นผลิตก๊อกน�้าซึ่งหากเราได้		ตั๋วสัญญาใช้เงิน(	P/N)	

มันผิดประเภท	และใช้ผิดประเภท		เพราะฉะนั้นมันต้องท�าเรื่องในการย้ายกิจการ	เราก็ต้องมีกิจการที่เป็นน�้ามันเข้ามาก่อน	และของที่เราเคย

ได้ข้างนอกเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเข้ามาในโอเชี่ยน	เพราะฉะนั้นหากเราย้ายเข้ามาในโอเชี่ยนต้นทุนทางการเงินเราก็จะเท่าเดิม		แต่พอ

เรามีก�าไรมีเพอร์ฟอแมนซ์	เปิดเวนเดอร์ครบก็จะดีขึ้น		ดิฉันถึงบอกว่าเราต้องไปทีละสเต็ป		แต่เชื่อว่าในระยะยาวเงินทุนเราจะได้มากขึ้น	เพราะ

ว่าธุรกิจเทรดเดอร์ตลาดส่วนเปิดรับอยู่แล้ว	มันเหมือนกับการ	ที่เราจับปลาในทะเล	ปลามันมีเป็นล้านตัว	เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงิน	มีแห	มีเรือ

ประมงที่เยอะ	มันก็จับปลาได้เยอะ		ดิฉันไม่ได้เน้นมองคู่แข่งเป็นหลัก		แต่มองตัวเองเป็นหลัก	เพราะว่าถ้าเราพร้อมใครก็ไม่ใช่ปัญหา		เราก็มอง

ว่าตัวเองพร้อมรื่องเงินไหมในวันนี้	เราพร้อมเรื่องคอนเนคชั่นต้นทางปลายทางหรือเปล่า		

--จบ---

By : ประทุมพร  ม่วงเอก / สุกัญญา ศิริรวง
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1.

3.

	 นางสาว	วรรณี	จันทามงคล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน	บริษัท	โฮม	โปรดักส์	เซ็นดักส์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	HMPRO	เปิดเผย
ว่า	บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	วันที่	29	มกราคม	
2562	ได้มีมติแต่งตั้ง	นาย	วีรพัธ์	อังสุมาลี	เป็นกรรมการ	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	1	
กุมภาพันธ์	2562	เป็นต้นไป

	 บริษัท	ท่าเรือราชาเฟอร์รี่	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	RP	ออกโปรโมชั่นใหม่พิเศษ	
“พะงันพาสุข”	เส้นทางเรือจากเกาะพะงัน-ดอนสัก	และเส้นทางรถจากดอนสัก-
ตลาดศรีราชา1	เริ่มเปิดจ�าหน่ายตั๋วโดยสารตั้งแต่วันที่	15	ก.พ.-30	เม.ย.2562	ใน
ราคาพิเศษ	420	บาท	จากปกติ	620	บาท
	 นายอภิชาติ	ชโยภาส	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ท่าเรือราชาเฟอร์รี่	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือ	RP	กล่าวว่า	โปรโมชั่นชุดนี้เหมาะส�าหรับผู้โดยสารที่ใช้เส้นทาง
เกาะพะงัน-ดอนสัก	และต่อรถเข้าไปยังตัวเมืองสุราษฎร์ธานี	(ตลาดศรีราชา1)	ที่
ใช้บริการเดินทางไปกลับเป็นประจ�า	จะท�าให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางและ
ได้รับราคาที่คุ้มค่า	
	 	“โปรโมชั่นชุดนี้	นอกจากจะเป็นการคืนก�าไรให้กับผู้โดยสารที่ใช้เส้นทางนี้เป็น
ประจ�า	เนื่องจากได้รับบริการที่สะดวกและคุ้มค่าขึ้น	เพราะเป็นโปรโมชั่นตั๋วร่วม	
(คอมบายด์)	ในการเดินทางทั้งตั๋วเรือและตั๋วรถ	ที่จ่ายในราคาพิเศษเพียง	420	
บาท/คน	จากราคาปกติ	620	บาท/คน	หวังว่าโปรโมชั่นชุดนี้จะโดนใจผู้โดยสารเช่น
เดียวกัน”
	 ทั้งนี้	ผู้โดยสารที่ซื้อโปรโมชั่น	“พะงันพาสุข”	จะได้รับตั๋วร่วมรถและเรือขาก
ลับที่สามารถใช้งานได้ภายใน	30วัน	นับจากวันที่ซื้อ	โดยโปรโมชั่นชุดนี้ใช้ได้เฉพาะ
ตั๋วเรือเส้นทางเกาะพะงัน-ดอนสัก	และตั๋วรถเส้นทางดอนสัก-ตลาดศรีราชา1)	ผู้
สนใจซื้อตั๋วได้ที่จุดร่วมรายการขายที่ท่าเรือเกาะพะงันเท่านั้น	และไม่สามารถจอง
หรือซื้อล่วงหน้าได้
	 		ลูกค้าทุกท่านสามารถติดตามข่าวสาร	ข้อมูลการเดินเรือได้ที่	Callcenter	
02-2768211-2	หรือ	092-2743423-5	E-Mail	:	callcenter@rajaferryport.com	
Line@:	@rajaferryport		Facebook:	rajaferryport	และ	www.rajaferryport.
com	

HMPRO ต้ัง วีรพัธ์ อังสุมาลี น่ังแท่น กรรมการ 

มีผล 1 ก.พ. 62 เป็นต้นไป

RP ออกโปรโมชั่นพิเศษ “พะงันพาสุข” 

	 นายไพฑูรย์	ก�าชัย	เลขานุการบริษัท	บริษัท	เด็มโก้	จ�ากัด(มหาชน)	
DEMCO	เปิดเผยว่า		ด้วยที่ประชุมคณะกรรมก�ารบริษัท	เด็มโก้		จ�ากัด(มหาชน)	
(“บริษัทฯ”)	คร้ังที่1/2562	เมื่อวันที่29	มกราคม	2562	ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ
อิสระใหม่แทนกรรมการอิสระที่ลาออกโดยมีรายละเอียดดังนี้คณะกรรมการบริษัทฯ	
มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นายปราโมทย์	อินสว่าง	เข้าด�าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ
แทนนายวิทยา	คชรักษ์	กรรมการอิสระที่ลาออกและแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองคก์รและคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	และ
บรรษัทภิบาลโดยมีผลตั้งแต่วัน	ที่29	มกราคม	2562

DEMCO ต้ัง ปราโมทย์ อินสว่าง เป็นกรรมการอิสระ 
มีผล 29 ม.ค. 62 2.

4.

6.

	 บริษัท	ไทยเศรษฐกิจประกันภัย	จ�ากัด(มหาชน)TSIเปิดเผยว่าด้วยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท	ไทยเศรษฐกิจประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ครั้งที่	
2/2562	ซึ่งประชุมวันที่	23	มกราคม	2562	มีมติการประชุม	ดังนี้
	 1.	รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท	มีรายนาม	ดังนี้
	 -	นายเวชช	วิศวโยธิน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	/	กรรมการ
	 -	นายทินกร	พันพานิชย์กุล	กรรมการ
	 2.	การแต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทน	มีรายนามดังนี้
	 -	ดร.อัจจ์นกฤศ	ด�ารงชิตานนท์	กรรมการ
	 -	นางอชิตา	บุญวรุตม์	กรรมการ
	 ทั้งนี้	มีผลตั้งแต่วันที่	23	มกราคม	2562	เป็นต้นไป	

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)
รายงานการจ�าหน่าย	หุ้นของบมจ.	ไทยเศรษฐกิจประกันภัย	(listed)	โดย	นาย	
ธนพล	บุญวรุตม์ซึ่งเป็นการจ�าหน่าย	เมื่อวันที่	25/01/2562	จ�านวนหลักทรัพย์
ที่จ�าหน่ายคิดเป็น	-3.98%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจ�านวนหลัก
ทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น	29.76%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการ

บอร์ด TSI รับทราบ เวชช วิศวโยธิน ประธานคณะ
กรรมการบริษัท-ทินกร พันพานิชย์กุล กรรมการ ลาออก

ธนพล บุญวรุตม์ ตัดขายหุ้น TSI ออก 3.98%
คงเหลือในมืออีก 29.76%

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)
รายงานการจ�าหน่าย	หุ้นของบมจ.	ดิจิตอลเทค	แพลนเน็ต	(listed)	โดย	นาย	
ปรเมษฐ์	รังรองธานินทร์ซึ่งเป็นการจ�าหน่าย	เมื่อวันที่	14/01/2562	จ�านวนหลัก
ทรัพย์ที่จ�าหน่ายคิดเป็น	-21.42%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจ�านวน
หลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น	0.0%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการ	(ฉบับแก้ไข)	

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	
รายงานการจ�าหน่าย	หุ้นของบมจ.	มาสเตอร์	แอด	(listed)	โดย	ASHMORE	OOH	
MEDIA	LIMITED	ซึ่งเป็นการจ�าหน่าย	เมื่อวันที่	23/01/2562	จ�านวนหลักทรัพย์ที่
จ�าหน่ายคิดเป็น	-1.52%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจ�านวนหลักทรัพย์
ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น	3.9%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5.

7.

ก.ล.ต.เผยฉบับแก้ไข ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ 

ขายหุ้น DIGI 21.42% หมดเกล้ียง

ASHMORE OOH MEDIA LIMITED 

โละหุ้น MACO ออก 1.52% คงเหลืออีก 3.9%
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ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	

นับหนึ่งไฟลิ่ง	“วี.แอล.	เอ็นเตอร์ไพรส์”	ในวันที่	29	ม.ค.	2562	เรียบร้อย

แล้ว	ลุยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	เดินหน้าขาย	

IPO	280	ล้านหุ้น	กางแผนระดมทุนขยายกองเรือ	ซ่อมบ�ารุงตามแผน	รวม

ถึงช�าระคืนเงินกู้	และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ	

จัดสัมมนาให้ความรู้	วิธีป้องกัน	และการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยโดย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจปัญหามลพิษทางอากาศเป็น

ปัญหาที่หลายเมืองใหญ่ๆ	ทั่วโลกก�าลังเผชิญ	เช่นเดียวกับประเทศไทย	ที่

สถานการณ์ฝุ่นละออง	PM	2.5	ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล	มีค่าเกิน

มาตรฐาน	อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่		และค่า

ฝุ่นละอองจะยังขึ้นๆ	ลงๆ	ในช่วง	1	-	2	เดือนนี้		เอไอเอส	จึงจัดสัมมนา

เรื่อง	“วิกฤติฝุ่นละออง	PM	2.5	คืออะไร”	ขึ้น	เพื่อให้เพื่อนพนักงานรู้เท่า

ทันสถานการณ์ฝุ่นละออง	โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ	

นายแพทย์	มนูญ	ลีเชวงวงศ์	อายุรแพทย์ทางด้านโรคทางเดินหายใจ	โรง

พยาบาลวิชัยยุทธ	

ก.ล.ต.	นับหนึ่งไฟลิ่ง	“VL”	เรียบร้อยแล้วเดินหน้าขาย

ไอพีโอ	280	ล้านหุ้น
AIS	ห่วงใยสุขภาพพนักงาน	จากวิกฤติฝุ่นละออง	
PM	2.5	

1. 2.
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นางสาวลัดดา	โรจนาวิไลวุฒิ	(ที่	6	จากขวา)	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย

ลูกค้าสัมพันธ์ที่ดินอุตสาหกรรม	บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	อินดัสเตรียล	ดี

เวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และนักลงทุนจาก

มณฑลเจียงซูทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ที่เดินทางมาเยี่ยม

ชมนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด	(ระยอง)	และนิคมอุตสาหกรรมดับบ

ลิวเอชเอ	อีสเทิร์นซีบอร์ด	1	เพื่อพัฒนาโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และส่งเสริมการลงทุน	ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ

มณฑลเจียงซู

“ช่อง	8”	จับมือ	“LINE	ประเทศไทย”	ยกขบวนซีรีส์อินเดียตลอดทั้งปี	ลง

คอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟใน	LINE	TV		ประเดิมซีรีส์อินเดียเรื่องแรก	"วัลลัภ	

มหาราชรักสุดแผ่นดิน"	และละครไทยเรื่อง	"ปมรักสลับหัวใจ"	ให้ดูย้อนหลัง

ที่แรกก่อนใคร!!	มั่นใจช่วยขยายฐานผู้ชมคนรุ่นใหม่	MASS	18	–	35	ปี	ชี้

ปีนี้จัดเต็ม!!	ประกาศใช้สโลแกน	“ใครๆ	ก็ดูช่อง	8”	อีกครั้ง	รุกเพิ่มความ

เข้มข้น	Content	&	Event	&	Advertising	เป็นหัวหอกเขย่าตลาด	เจาะคน

ดูอายุ	MASS	35++	ปี	หวังดันเรตติ้งพุ่งแรง	แข็งแกร่ง	มีเสถียรภาพติด

กลุ่มผู้น�าทีวีเมืองไทยต่อเนื่อง	

"คณะผู้แทนจากมณฑลเจียงซูเยี่ยมชมนิคมฯ	อีสเทิร์นซีบอร์ด	

(ระยอง)	และนิคมฯ	ดับบลิวเอชเอ	อีสเทิร์นซีบอร์ด	1"	

ช่อง	8	ประกาศความส�าเร็จจับมือ	LINE	TV	เปิด
เกมรุกอัดคอนเทนต์	“ข่าว-ละคร-ซีรีส์อินเดีย”	แน่น	
หวังโกยเรตติ้งกลุ่มผู้น�าทีวี

3.
4.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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